

สำเนา



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

1. สาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชา	หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชานิติศาสตร์	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จะต้องมีความรู้ ดังนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา

2.1.2 มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาท และถูกลงโทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

2.2 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ

มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ดังนี้

สถาบัน/มหาวิทยาลัย (ที่จัดทดสอบ)	ผลเกณฑ์คะแนนการทดสอบ
TOEFL (Computer Based)	ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
TOEFL (Internet Based)	ไม่ต่ำกว่า 62 คะแนน
IELTS	ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET)	ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP)	ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
TOEIC	ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
STOU-EPT	ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
STOU-EPT (E -Testing)	ทุก Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2
STOU-EPT (Intensive Training English Course)	ทุก Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2

ทั้งนี้ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2 จะต้องมียุ่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ ในกรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2 ที่เคยเข้ารับการทดสอบและมีคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้แนบหลักฐานผลการทดสอบมาพร้อมใบสมัคร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ หากผู้สมัครยื่นหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามตารางข้างต้นนี้ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมายื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร

1. สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
<p>ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต</p> <p>แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น</p> <p>เปิดรับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แบบที่ 2.1</p>	<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา มีสุขภาพแข็งแรงและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำ ความผิดหรือกระทำโดยประมาท และถูกลงโทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตร	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
บริหารธุรกิจดุขภูบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและ การบริการ เปิดรับ <input checked="" type="checkbox"/> แบบที่ 2.1	1. เป็นผู้สำเร็จระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือในสาขาวิชาอื่นที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ คะแนน 4.00 3. มีโครงการในการทำดุขภูนิพนธ์ 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด <i>หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กำหนดให้ถือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร</i>

3. วิธีการสมัครเรียน

กรอกใบสมัคร Online ได้ทาง เว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถแนบเอกสารประกอบการรับสมัครได้ในระบบ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ทาง Application ของธนาคาร (KTB-Next) หรือชำระผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 3,000 บาท

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้

4. การนำเสนอโครงการวิจัยดุขภูนิพนธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการดุขภูนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และกำหนดวันให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการดุขภูนิพนธ์เป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ กำหนดให้ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่ยังไม่ส่งหลักฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครนำคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

5. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th และแจ้งทาง SMS ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศฯ ที่แน่นอนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมประมาณหนึ่งเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ หากนักศึกษา รายใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก

อนึ่ง การตัดสินใจผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ถือเป็นที่สุด

6. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสีสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันทำการหลังวันประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตร และชำระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลงนามแล้ว นราธิป ศรีราม

(รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช